

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย

วันที่ ๒๓ เดือนมกราคม ๒๕๕๖

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะบรรยายในการประชุม วันที่ 23 ม.ค.56 ได้แก่ เรื่อง เซอร์วิสแพลน กรมสุขภาพจิตจะมาบรรยายเรื่องภารกิจที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์โดยท่านรองอธิบดี พูดเรื่องภารกิจของกรมการแพทย์ เรื่องกำลังคนที่ รองปลัดฯ(ท่าน นพ. สุพรรณ ศรีธรรมมา)จะมาพูดคุยเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร และ เรื่องที่สำคัญเป็นเรื่อง P&P และกรมควบคุมจะมาพูดถึงภาระงานของกรมควบคุมโรค มีนายแพทย์ สสจ. 2 ท่าน ที่เข้าไปทำงานที่ สนย. และสำนักบริหารจะมาพูดคุยการดำเนินงานที่ต้องสอดคล้องกัน ในช่วงเย็นของการประชุมจะมีการแข่งขันฟุตบอลกันโดยท่านปลัดกระทรวงจะเข้ามาพร้อมด้วย และต่อด้วยงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ สสจ.ที่รับตำแหน่งใหม่

วันที่ 24 ม.ค.56 ท่านปลัดกระทรวงจะมามอบนโยบาย โดยมีรองผู้ว่าจังหวัดเลยมากล่าวต้อนรับ และ ท่านรองปลัดฯ(ท่าน นพ.โสภณ เมฆธน)จะมาบรรยายเกี่ยวกับงานที่ต้องดำเนินงานในปีนี้

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องติดตาม

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การจัดกิจกรรมของชมรมในครั้งต่อไปที่จังหวัดประจวบในวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบเป็นเจ้าภาพ และ วันที่ ๗-๑๐ พ.ค. ๒๕๕๖ จัดร่วมกับชมรมโรงพยาบาล ศูนย์/รพ.ทั่วไป ที่ หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพ โดยมีสิ่งสำคัญที่จะไปเยี่ยมชม ทีมสาธารณสุขของภาคใต้ โดยมีการกิจกรรม ดังนี้

- ลงพื้นที่โดยแบ่งเป็น ๓ สาย ยะลา นราธิวาส ปัตตานี เพื่อไปดูและให้กำลังใจแก่น้องๆในพื้นที่ ไปดู ประเพณีวัฒนธรรม มีกิจกรรมกีฬา

ว.นราธิวาส ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัย ดูงานตากใบ อาจจะเลยไปมาเลเซีย ให้เตรียม พลาสปอร์ตไปด้วย

ประธานชมรมเสนอให้มี ๔ สาย เพิ่มสงขลาไปด้วยอีก ๑ แห่ง

วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จัดที่ภูเก็ต โดยมีกิจกรรมงานเกษียณ การมอบรางวัล การประชุม วิชาการ การประกวดผลงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อหาสาธารณสุขจังหวัดที่สามารถเป็นตัวอย่าง และมีการ ประกวดย่อยๆ เพื่อเตรียมงานประกวดผลงาน

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกรมต่างๆ ที่ช่วยเหลือมา สำหรับการประชุมที่ส่งลากล้าง
ประสาน สปสช. อาจจะมีแนวทางให้ลงทะเบียนแบบที่ทำที่เชียงราย ถ้ามีงบประมาณจาก สนย.หรือ สบรส. จะ
เพิ่มเติมให้ รายละเอียด พ.ญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา จะประสานกับพื้นที่ทางภาคใต้

การดำเนินงานของชมรมจะใช้เวทีการประชุมเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง และนัดประชุมใน
ครั้งต่อไป ขอให้ช่วยกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๔.๒ การประกวดผลงานตามประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมจึงมีแผน
ทำเกณฑ์ประกวดโดยการแต่งตั้งกรรมการระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับภาค ในช่วยกันดูว่าจังหวัดไหนจะ
สามารถเป็นต้นแบบ จนไปถึงระดับประเทศจะมีการมอบรางวัลในการประชุมที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการให้
กำลังใจ

คณะกรรมการระดับประเทศได้แก่

นพ.สสจ.นครปฐม	ประธาน
นพ.สสจ.พิษณุโลก	รองประธาน
นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช	กรรมการ
นพ.สสจ.ลพบุรี	กรรมการ
คุณเกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์	กรรมการ
นพ.สสจ.อุบลราชธานี	เลขานุการ
คุณหรรษา ชื่นชูผล	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ พิจารณาเกณฑ์ประกวด ร่าง กำหนดแผนการประกวด ดำเนินการรวบรวมระดับภาค
ทำหน้าที่ในการประกวดระดับประเทศ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้ทันในเดือน
สิงหาคม

กรรมการระดับภาค คือตัวแทนของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ โดยมีองค์ประกอบ

ประธาน คือกรรมการในแต่ละภาค ที่มีรองประธานอยู่ มี นพ.สสจ.ของทุกจังหวัดโดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีตัวแทนของเขต เชียงใหม่ นครสวรรค์ และ ผชช.ของจังหวัดต่างๆ และกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
ถ้าจะมีการเพิ่มเติมสิ่งใดให้ติดต่อคุณหรรษา ที่ประชุมสามารถเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ขอให้ตัวแทน
ของแต่ละภาคช่วยดู

หมออุทุมพร พูดถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเป็นทิศทางในภาพรวมของประเทศ ชมรมใช้การประกวดเป็นเครื่องมือ
ในการเพิ่มอัตราเร่งการขับเคลื่อนประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ทางชมรมได้ดำเนินการและมีคณะทำงาน
ทุ่มเทเพื่อให้ออกมาเป็นรูปธรรม ขอให้แต่ละจังหวัดกลับไปพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

เกณฑ์การประกวด ยุทธศาสตร์ ๗ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเรื่องภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเอกภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเงินการคลังคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ สารสนเทศ

ประเด็นการประเมินจะ Copy แจกให้ ตามในที่ประชุมว่ามีใครต้องการเพิ่มเติมเกณฑ์การประเมิน บทบาทของคณะกรรมการ ไปดูว่าที่ไหนทำอะไรได้ดี จะได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ กลไกสำคัญคือคณะกรรมการต้องลงไปประเมิน และต้องการการมีส่วนร่วม เป็นการเริ่มต้นและเป็น การยกย่องเชิดชูหน่วยบริหาร

๔.๓ เปิดโลโก้ชื่อ คณะกรรมการบริการสาธารณสุข เพื่อติดต่อกันได้สะดวกขึ้น

๔.๔ เรื่องการออกนอก กพ. อยู่ในช่วงของการดำเนินการในการเสนอร่างกฎหมาย และคุยกับ นักการเมืองและท่านนายกรัฐมนตรื

๔.๕ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของกระทรวงเรื่องบุคลากรที่จะได้จะไปลงสู่หน่วยบริการยากที่จะ ดึงกลับมาสู่ฝ่ายบริหาร ขอให้พวกเราช่วยกันสะท้อน

๔.๖ การกำหนดเกณฑ์การเป็นนายแพทย์ สสจ. จะมีเกณฑ์อย่างไรที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถ คัดเลือก ผชชว. ขึ้นไปเป็น สสจ. ได้โดยลดแรงเสียดทานให้มากที่สุด เพื่อเกิดความชอบธรรมและเป็น ขวัญกำลังใจแก่พวกเราให้มากที่สุด

๔.๗ เรื่องเร่งด่วนคือเรื่อง ผชชว. เกี่ยวเนื่องกับคำตอบแทน ควรเสนอเป็นวาระเร่งด่วนเพราะ ไม่เช่นนั้นระบบจะล่มสลายเพราะไม่มีใครอยากมาเป็นเพราะไม่มีคำตอบแทน

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การเลือกประธานคนใหม่ ที่ประชุมเห็นด้วยกับการที่ต้องมีการเลือกประธานคนใหม่ในการ ประชุมวันนี้ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นประธานชมรม หรือสมัคร มีคนเสนอชื่อ

สรุปว่า พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมคนต่อไป

ปิดการประชุม